

Ito ang tinatawag na Hiyas ng Rideau. Ang pinakamalaking sentro ng kaakit-akit na komunidad na ito ay ang Merrickville, itinuturing na isa sa pinakamahasag na pinalagaang ng ika-19 na siglo mga nayon sa Ontario. Tinawag ito ng Communities in Bloom (Mga Komunidad na Namumulaklak) na "Pinakamagandang Nayon sa Canada." Ito ay may mahigit sa 100 makasaysayang mga gusali na itinalaga bilang mga pamanang lugar. Ang Blockhouse Museum, na pinangangasiwaan ng Parks Canada, ay isang Pambansang Makasaysayang Lugar (National Historic Site) at bahagi ng Rideau Canal, isang Pamanang Lugar sa Mundo ng UNESCO (UNESCO World Heritage Site).



Ang kaakit-akit na puso ng kabayanan nito ay nalilinyahan ng naiibang mga tindahan, mga istudyo ng mga artista, mga boutique at mga restawran. Nakikita ito ng mga tao bilang isang destinasyon dahil sa pagiging kaakit-akit nito at sa kasaganaan ng mga pagawaan ng artisan. Mayroong halos 30 mga artisan na nagtatrabaho sa komunidad. Ang komunidad ay tahanan rin sa maraming mga pagdiriwang, kabilang na ang Rideau Woodland Ramble (Pagagagala sa Kagubatan ng Rideau) para sa mga mahihilig maghardin. Sa Wolford, ang mga bukid na pagawaan ng gatas ay nangingibabaw sa tanawin. Kabilang sa ibang mga komunidad ang Carleys Corners, Eastons Corners, Hemlock Corners, Jasper, Snowdons Corners, Wolford Centre at Wolford Chapel.

Buong Populasyon: 3,067 (Statistics Canada 2016 Census)
 Katamtamang Temperatura ng Enero: -8 °C (27 °F)
 Katamtamang Temperatura ng Hulyo: 26 °C (70 °F)
 Karaniwang Ulan Taon-taon: 784 mm rain, 198 cm snow
 Per Capita na Kita: \$112,384
 Karaniwang Kita ng Sambahayan: \$124,641
 Karaniwang Antas ng Pagkawala ng Trabaho: 5-6 %
 Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Mataas na Paaralang Edukasyon: 400
 Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Kolehiyo o Unibersidad na Diploma: 1,005
 Karaniwang Buwanang Halaga ng Upa ng 2 Kuwartong Apartment: \$937
 Silid-tulugan ng average 3 hiwalay bunggalo: \$315,294



Karagdagang Impormasyon:

Doug Robertson, Pinunong Opisyal Pang-administratibo
 Merrickville-Wolford

PO Box 340, 317 Brock St. W.; Merrickville, ON K0G 1N0 Canada
 613-269-4791 / cao@merrickville-wolford.ca